

ไฟ กล้อง การรับใช้!

การอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ทำให้พวกเขา
หยุดรับใช้

โดย แชนดรา เอ็ดเวิร์ด
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

อินเทอร์เน็ตกับมารีอานาชอบไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ แต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถไปโบสถ์ได้เพราะการระบาดของโควิด-19 พวกเขามีชั้นเรียนปฐมวัยทางออนไลน์ แต่ก็ไม่เหมือนอย่างที่เคย

อินเทอร์เน็ตกับมารีอานาคิดถึงการไปปฐมวัย ปีก่อนครอบครัวพวกเขาย้ายจากชิลีไปยังแคนาดา การระบาดทำให้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ได้ยาก พวกเขาคิดถึงการที่สามารถเรียนรู้เรื่องราวพระคัมภีร์กับเด็กคนอื่นๆ และคิดถึง การมีบทเรียนในภาษาสเปนเหมือนที่เคยมีในชิลี

วันหนึ่งหลังจบการประชุมโบสถ์ที่บ้าน อินเทอร์เน็ตกับมารีอานาค้นหาบางอย่างทางออนไลน์เพื่อช่วยพวกเขาศึกษา *จงตามเรามา*

“ฉันหวังว่าเราจะหาวิดีโอเพิ่มเติมในภาษาสเปนได้” อินเทอร์เน็ตพูด เธอคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วเธอก็มีความคิดดีๆ “เราทำวิดีโอ *จงตามเรามา* ของเราเองได้ทุกสัปดาห์”

“ใช่แล้ว เราทำได้ในภาษาสเปน!” มารีอานาพูด “ถ้าอย่างนั้นเราก็แบ่งปันกับเด็กคนอื่นๆ ได้ด้วย”

คุณแม่ของคุณบอกว่าพวกท่านช่วยได้ ทั้งครอบครัวตื่นเต้นมาก!

อันดับแรกให้ครอบครัวอ่านพระคัมภีร์สำหรับบทเรียนประจำสัปดาห์ เด็กๆ วางแผนว่าต้องพูดอะไรบ้าง จากนั้นพวกเขาเริ่มถ่ายวิดีโอ อินเทอร์เน็ตกับมารีอานาผลิตกันบันทึกตัวเองขณะพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์มอรมอนในตอนท้ายของแต่ละวิดีโอ หนึ่งในพวกเขาแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้จากบทเรียน จากนั้นคุณแม่ของคุณแม่ช่วยกันตัดต่อวิดีโอเพื่อโพสต์ออนไลน์



เริ่มแรกพวกเขาไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรบ้าง แต่การอ่านพระคัมภีร์และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนช่วยพวกเขา

วันอาทิตย์วันหนึ่ง อินเทอร์เน็ตกับมารีอานานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าชั้นเรียนปฐมวัย บทเรียนของสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนักรบหนุ่มในพระคัมภีร์มอรมอน “ทำไมพวกนักรบหนุ่มถึงไปสู้รบ?” ครูของพวกเขากลาม

มารีอานาเปิดเสียงไมโครโฟน “หนูรู้ค่ะ!” เธอบอก เธอและอินเทอร์เน็ตทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “บรรพชนของพวกเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะไม่ต่อสู้ อีก ดังนั้นพวกบุตรชายจึงไปรบแทน”

อินเทอร์เน็ตฉายหน้าเห็นด้วย “และมารดาของพวกเขาสอนว่าหากพวกเขามีศรัทธา พระเจ้าจะเป็นเจ้าของทรงคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัย” เธอยืมให้มารีอานา การเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นเรื่องสนุก

คืนนั้นขณะรับประทานอาหารเย็น คุณแม่ถามว่า “ปฐมวัยเป็นอย่างไรบ้าง?”

“ดีค่ะ!” อินเทอร์เน็ตตอบ “การทำวิดีโอช่วยให้หนูเรียนรู้พระคัมภีร์มากขึ้น”

“หนูก็เช่นกันค่ะ!” มารีอานาพูด “หนูตอบคำถามได้หลายข้อในปฐมวัย และเรารู้เรื่องราวพระคัมภีร์ดีขึ้น”

“พอดีใจที่วิดีโอช่วยลูกได้” คุณพ่อพูด “หนูคิดว่าวิดีโอช่วยอีกหลายคนเช่นกันค่ะ!”

“ใช่แล้วจ้ะ” คุณแม่พูด “การแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้สึกที่เรามีต่อพระกิตติคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับใช้!”

มารีอานายืม “หนูชอบที่เราได้ใช้ด้วยวิธีนี้” เธอพูด จากนั้นหันไปหาอินเทอร์เน็ต “มาเริ่มวางแผนทำวิดีโอของสัปดาห์หน้ากันเถอะ!” ●

เรื่องนี้เกิดขึ้นในแคนาดา